
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  

 สมัย วิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕61 
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. ๒๕61  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

  ผู้มาประชุม 

๑. นายสม  พรหมมา   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
๒. นายสายัณห์  นามวงศ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
๓. นายกิติศักดิ์  แสงเดช    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

  4.  นายสมควร ไชยแก้วเมร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑  
  5.  นายสุรชาติ  พันธุราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  6.  นายอดุลย์  พรหมมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  7.  นายบุญเชิด  หวลค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  8.  นายอัครเนตร เงาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑  
  9.  นายเอนก  โสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  
  10.นายนิกร  ชูศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  
  ๑๑. นายวัลชัย  กัลมา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  
  ๑๒. นายสมศักดิ์ แสงสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายถวิล ไชยวุฒิ   นายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
๒. นายพิทักษ์  ฟองดวง   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
๓. นายมงคล สุทธิกุล   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
๔. นายประเวศน์ แสงเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
5. นายเชย  แสงรัตน์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
6. ว่าที่ร้อยตรีอ านาจ สุขเหล็ก  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองแฝก  
7. นายศรัณย์โรจณ์  มูลรังษี  นิติกรช านาญการ 

 8. นางสาวอัญชลี  สมุห์แจ้ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 9. นายยงยุทธ ปะระมะ   หัวหน้าส านักปลัด 
 10. นางปรียา จามะโน   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 

11.นายสมชาย อรุณชัย   ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
 
 
 

  
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯได้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานในที่ประชุม  ได้จุดเทียน - ธูปบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ ไหว้พระ เสร็จแล้วจึงกล่าวต้อนรับเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
  1. นายสม พรหมมา ประธานสภาฯกล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 
เขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองแฝก ที่ได้ร่วมงานของสภา
วัฒนธรรมอ าเภอสารภี โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( ธรรมสัญจร ) ซึ่งในปีนี้ต าบลหนองแฝก ได้จัดที่วัด
หนองสี่แจ่ง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ในการนี้จึงขอขอบคุณผู้
ที่ร่วมงานมา ณ.โอกาสนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕61 

  -  นายกิติศักดิ์  แสงเดช  เลขานุการสภาฯ  ได้ขอให้สมาชิกสภาฯ น าเอกสารรายงานการ
ประชุมขึ้นมาประกอบการพิจารณา โดยขอให้มีการพิจารณาทีละหน้า พร้อมขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะมี
การแก้ไขถ้อยค าหรือซักถามหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทักท้วงหรือขอแก้ไขแต่ประการใด 

  - เมื่อไม่มีผู้ใดทักท้วง และขอแก้ไข ประธานสภาฯ จึงตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ใน
ห้องประชุม ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในท่ีประชุม 

  มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑๒  เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ – เสียง งดออกสียง –
เสียง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝกสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม ๒๕61 
  -นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขอพักการประชุม ๑๕ นาที 
    
    (…..รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม.....) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 

      - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61 
(วาระท่ี ๑ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ) 

 
  -นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกแถลง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  

  - นายถวิล ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรี  กล่าวต่อที่ประชุมว่า ท่านประธานสภา
เทศบาลต าบลหนองแฝก ที่เคารพและท่านสมาชิกเทศบาล ต าบลหนองแฝกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ  



 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น 
  บัดนี้ปรากฏว่า  เทศบาลต าบลหนองแฝกมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มข้ึน  
เนื่องจากมีรายรับ บางประเภทเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับเทศบาลต าบลหนองแฝกมีรายรับเกินยอดรวม ของ
ประมาณการรายรับ  เป็นเงินทั้งสิ้น  250,000.00 บาท  ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.00 บาทโดยมีหลักการและ
เหตุผลประกอบ ดังนี้ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  ของเทศบาลต าบลหนองแฝกอ าเภอสารภี   จังหวัด

เชียงใหม่ 
    
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้น ยอดรวม 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  
     แผนงานเคหะและชุมชน 245,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่  
     แผนงานงบกลาง 5,000 

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 250,000 

 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเทศบาลต าบลหนองแฝก 
อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 
งบ 

งานไฟฟ้าและถนน 
รวม 

งบลงทุน 245,000 245,000 
   คา่ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

245,000 245,000 

รวม 245,000 245,000 
 

 
 

งบกลาง 
งาน 

งบ 
งบกลาง รวม 

งบกลาง 5,000 5,000 
   งบกลาง 5,000 5,000 

รวม 5,000 5,000 

 
 

 
 
 

  



   
 โดยสาระส าคัญของงบประมาณได้ตั้งรับและตั้งจ่ายไว้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทยถูกต้องแล้วด้วยความระมัดระวัง ประหยัดและรอบคอบ  ดังนั้นจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ
ฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕ 61 เพื่อสภาเทศบาลต าบลหนองแฝกได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  -นายสม  พรหมมา  ประธานสภาฯ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขณะนี้เวลา 12.00 น.ขอพักรับ
ประธานอาหารกลางวัน ขอให้สมาชิกสภาฯและฝ่ายบริหาร ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมอีกครั้งในเวลา 
13.00 น.  

   (...............เวลา  ๑๒.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน...............) 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐  น. 
  - นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยที่
ประชุมได้อภิปรายและสอบถามรายละเอียดของงบประมาณแต่ละรายการต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก
นานพอสมควร และนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกได้ชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจ 
  -นาย สมควร  ไชยแก้วเมร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต 1 เสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปรายเพื่อจะได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕6๑ ต่อไป โดยมีผู้รับรองดังนี้ คือ (๑) นายอดุลย์ พรมมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต 1 
(๒) นายวัลชัย  กัลมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒ (๓) นายสุรชาติ พันธุราษฎร์  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ (๔) นาย เอนก โสภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต 2             
(๕) นายอัครเนตร เงาทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต 1 

 -นายสม พรหมมา ประธานสภาฯจึงตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมปรากฎว่า
อยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน  ดังนั้นประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุม  ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 หรือไม่ 

 -มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียงรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ไว้พิจารณา 

จากนั้นประธานสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕ 61 แล้ว  ในวาระท่ี ๒ แปรญัตติ    
จ าเป็นที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งตามระเบียบสามารถตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน      
๓ ถึง ๗ คน ขอหารือที่ประชุมว่าจะก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติไว้กี่คน 
  ที่ประชุมเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติไว้ที่  ๓ คน  ประธานสภาได้ให้ที่ประชุมเสนอ
ชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน  

 นาย อัครเนตร เงาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  เขต 1 ได้เสนอชื่อ นายอดุลย์ 
พรหมมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต 1 โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ นาย สุรชาติ พันธุราษฎร์
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝกเขต  ๑ และนายนิกร ชูศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝกเขต 2 

 ประธานสภาฯ ได้ถามท่ีประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่  
 ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม ประธานสภาฯตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่

ประชุมปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงได้ขอมติที่ประชุม 
 -มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง-เสียง เลือก นายอดุลย์ 

พรหมมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  
  
  



 
  ประธานสภาฯ ได้ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
  นายอเนก โสภาสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝกเขต 1 ได้เสนอชื่อนาย วัลชัย  กัลมา 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต 2โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ นายบุญเชิด หวลค า สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหนองแฝก  เขต 1และนายอัครเนตร เงาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝกเขต 1 

 ประธานสภาฯ ได้ถามท่ีประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่  
 ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม ประธานสภาฯตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่

ประชุมปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงได้ขอมติที่ประชุม 
- มต ิที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง เลือกนายวัลชัย 

กัลมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  
  

ประธานสภาฯ ได้ให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
  นายนิกร ชูศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต 2 ได้เสนอชื่อ นายสมศักดิ์      
แสงสว่าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต 2 โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ นาย อัครเนตร เงาทอง   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  เขต 1  และนาย วัลชัย กัลมา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  
เขต  2 

ประธานสภาฯ ได้ถามท่ีประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม ประธานสภาฯ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่

ประชุมปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงได้ขอมติที่ประชุม 
 - มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียงเลือก นาย

สมศักดิ์ แสงสว่าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
  

ประธานสภาฯ ได้ขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติ 
  ที่ประชุมได้ก าหนดให้ผู้ที่จะเสนอแปรญัตติยื่นค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ      
แปรญัตติ วันที่ 13 กันยายน  ๒๕61 เวลา ๑๖.0๐ น. ถึงวันที่ ๑ 5 กันยายน ๒๕61  เวลา  ๑6.๐๐ น.และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะประชุมคณะกรรมการเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในวันนี้หลังจากเลิกประชุมสภาฯ 

  - นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ เนื่องจากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕ 61ไม่สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม  
ข้อ ๔๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   ดังนั้นจะมี
การพิจารณาวาระ ที่ ๒ (แปรญัตติ)  ในการประชุมสภาสมัย วิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.      
๒๕61  ทั้งนี้จะแจ้งวันประชุมให้ทราบอีกครั้ง 

  - ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๔.2 การคัดเลือกผู้แทนสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองแฝกและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
  - นายถวิล  ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรีฯ  ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองแฝกตาม  ค าสั่งเทศบาลต าบลหนองแฝกที่ 3 94/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหนองแฝก ลงวันที่ 11  ตุลาคม 2559   และค าสั่งเทศบาลต าบลหนองแฝกท่ี 
593/2559  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองแฝก ลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2559  นั้น 
 



   
  เนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 2 คณะตามค าสั่งดังกล่าวข้างต้น  มีวาระการด ารงต าแหน่ง   
คราวละ 2 ปี  จึงมีความจ าเป็นต้องคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เป็นคณะกรรมการ      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
  ข้อ ๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น“ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๓ คน 
- นายสม  พรหมมา  ประธานสภาฯ ในการนี้ขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเลือกตัวแทน

สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการดังกล่าว   
  - ที่ประชุมใช้เวลาในการปรึกษาหารือโดยใช้ระยะเวลานานพอสมควร  

 ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาดังนี้  
 1.นายสมควร ไชยแก้วเมร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 โดยมีนายอเนก โสภา สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 และนายอัครเนตร เงาทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  เป็นผู้รับรอง  
 2.นายอัครเนตร เงาทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 โดยมีนายบุญเชิด หวลค า สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 และนายสุรชาติ พันธุราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นผู้รับรอง 
 3.นายเอนก โสภา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 โดยมีนายนิกร ชูศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
และนายอดุลย์ พรหมมา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นผู้รับรอง 

-นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯ  ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม 
ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในท่ีประชุม 
  - มติ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้  นายสม ควร ไชยแก้วเมร์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองแฝก  เขต  1   นาย อัครเนตร เงาทอง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  เขต 1  และ นายอเนก 
โสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  เขต  ๒  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

 
-การคัดเลือกผู้แทนสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบล  จ านวน  ๓  คน 
- นายถวิล  ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรีฯ  ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   
ตามข้อ ๒๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น  “ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๓ คน 
- นายสม  พรหมมา  ประธานสภาฯ  ในการนี้ขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเลือกตัวแทน

สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการดังกล่าว   
  - ที่ประชุมใช้เวลาในการปรึกษาหารือโดยใช้ระยะเวลานานพอสมควร ที่ประชุมเสนอชื่อ
สมาชิกสภาดังนี้  
 1.นายสม พรหมมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (ประธานสภาฯ) โดยมีนายอัครเนตร เงาทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และนายนิกร ชูศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เป็นผู้รับรอง  
 2.นายสายัณห์ นามวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 (รองประธานสภาฯ) โดยมีนายวัลชัย กัลมา 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 และนายสมศักดิ์ แสงสว่าง สมาชิกสภาทศบาลเขต 2 เป็นผู้รับรอง 



 3.นายกิติศักดิ์ แสงเดช สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 (เลขานุการสภาฯ) โดยมีนายอเนก โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 และนายอดุลย์ พรหมมา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นผู้รับรอง 

-นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯ  ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม 
ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในท่ีประชุม 
  - มติ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้  นายสม พรหมมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  
เขต  1  (ประธานสภาฯ) นายสายัณห์ นามวงค ์ (รองประธานสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  เขต  2 
และนายกิติศักดิ์ แสงเดช (เลขานุการสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  เขต  ๒ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
 
  -นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขอพักการประชุม ๑๕ นาที 

 
    (…..รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม.....) 

  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

 
  5.1 ว่าที่ร้อยตรีอ านาจ สุขเหล็ก รองปลัดเทศบาลต าบลหนองแฝก  ได้แจ้งในที่ประชุมว่า   
ได้มีหนังสือจากสมาคมข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เชิญเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม บริหารท้องถิ่นรอบด้าน พ้ืนฐานการปฏิรูปประเทศ ที่จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 22-26 ตุลาคม 
2561  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้ริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่
ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น โดยเนื้อหาโครงการฝึกอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับการบริหารท้องถิ่นในสถาน
การปัจจุบัน   จึงไคร่ขอน าเรียนและปรึกษากับท่ีประชุมว่าสมควรจะไปอบรมในครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งในที่ประชุม
เห็นควรไปร่วมอบรมในครั้งนี้ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปติดต่อกับสมาคมเพ่ือเข้าร่วมอบรม
ครั้งนี้ต่อไป 

 
  - ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมให้ความ
ร่วมมือในการประชุมสภาฯ  และกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑4.3๐  น. 
 

 
(นายกิติศักดิ์  แสงเดช) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
ผู้จดบันทึก 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  

(นายสมควร  ไชยแก้วเมร์) 
 
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายนิกร        ชูศิลป์) 
 
(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ 
 (นายบุญเชิด     หวลค า) 

 
  ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว  และท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองแฝก  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕61 เมื่อวันที่   เดือน           พ.ศ. 
๒๕61 
 

 

(นายสม  พรหมมา) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

 
 
 


